

สื่อ	ประเด็นข่าว	มิติที่ประชุม
มติชน	<p>ปลัดสธ.แต่งตั้ง8รองอธิบดี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขตำแหน่งรองอธิบดี 8 ตำแหน่ง โดยให้มีผลทันที ดังนี้ 1.นพ.สรรพงษ์ ฤทธิรักษา นพ.สจ. สงขลา เป็น รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2.นพ.สมัย ศิริทองถาวร ผอ.โรงพยาบาลสวนปรุง จ.เชียงใหม่ เป็นรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต 3.นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักกระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เป็น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 4.นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัย เป็นรองอธิบดีกรมอนามัย 5.นพ. วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี เป็น รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6.นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เป็นรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7.นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี เป็น รองเลขาธิการ อย. และ 8.นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ นพ.สจ.ตาก เป็น รองเลขาธิการ อย.</p>	รับทราบ
ข่าวสด โปสทูเดย์	<p>ปัญหาแพทย์จบใหม่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว. สธ. กล่าวว่า กรณีที่มีข่าวเรื่องปัญหาแพทย์จบใหม่ได้รับเงินเดือนล่าช้านั้น ได้มอบหมายให้ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดสธ.เร่งแก้ปัญหา โดยแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรที่จบใหม่ในปีงบประมาณ 2560 นี้ อยู่ในระหว่างขั้นตอนการบรรจุแต่งตั้งในระดับจังหวัด มอบให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อเบิกจ่ายเงินเดือนได้ในเดือนก.พ.นี้</p> <p>ส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะยาว 1.ประสานกับมหาวิทยาลัย หน่วยงานที่ผลิตแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ขอทราบจำนวนที่จะจบในแต่ละปีการศึกษา เพื่อนำไปวางแผนขอกำหนดตำแหน่งจากก.พ. 2.สธ.ประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดกับก.พ. เพื่อติดตามการบรรจุแต่งตั้งให้อยู่ในเงื่อนไขเวลา ไม่ล่าช้าจนเกิดผลกระทบต่อบุคลากร ทั้งนี้ ได้กำชับให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเร่งรัดเริ่มดำเนินการทันที เพื่อให้ข้าราชการที่จะบรรจุใหม่ในปีงบประมาณ 2561 ได้รับเงินเดือนภายหลังบรรจุแต่งตั้งไม่เกิน 3 เดือน</p>	รับทราบ
ข่าวสด	<p>ผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ จ.ร้อยเอ็ด</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีสังคมออนไลน์เผยแพร่ภาพความเป็นอยู่ของผู้ป่วยโรคเอดส์ 39 คน ที่รวมตัวกันแล้วพักอาศัยอยู่ในป่าช้าวัดป่าศรีมงคล จ.ร้อยเอ็ดนั้น</p> <p>ล่าสุด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าร้อยเอ็ด นำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ นพ.อรรถพร รัตนวรรณชัย ผอ.ร.พ.ศรีสมเด็จ เดินทางไปที่บ้านรวมน้ำใจ ศูนย์สงเคราะห์ผู้ป่วยติดเชื้อโรคเอดส์ วัดป่าศรีมงคล เพื่อตรวจเยี่ยมและให้การช่วยเหลือ ผู้ป่วยโรคเอดส์ 39 คน แยกเป็นชาย 21 คน และหญิง 18 คน ในจำนวนนี้มีชาวพม่า 1 คน ทั้งหมดได้พักอาศัยอยู่ในป่าช้าในพื้นที่วัด โดยสร้างบ้านไม้และบ้านปูนพักอาศัยร่วมกัน โดยพบว่ามีเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิตเข้ามาดูแลอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้ทอดทิ้งหรือไม่มีใครเหลียวแล อย่างล่าสุด กรมสุขภาพจิตเพิ่งมาทอดกฐินและมอบเงินให้วัดป่าศรีมงคล 8 แสนบาท นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังช่วยเหลือเรื่องเงินให้ผู้ติดเชื้ออีกเดือนละ 500 บาทด้วย เช่นเดียวกับพมจ.ร้อยเอ็ด ก็ให้เงินช่วยเหลืออีกคนละ 6 พันบาทต่อปี และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งได้มอบเงิน 4 หมื่นบาทและสิ่งของเครื่องใช้ด้วย เจ้าหน้าที่ไม่ได้ทอดทิ้ง ทุกส่วนราชการและโรงพยาบาลพร้อมเข้ามาดูแลทันทีหากมี ผู้ป่วยไข้ ทั้งนี้ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีเงินฝากของวัดป่าศรีมงคลและเงิน 8 แสนบาทที่ได้จากการทอดกฐินด้วย</p>	รับทราบ

สื่อ	ประเด็นข่าว	มิติที่ประชุม
ข่าวสด กรมประชาสัมพันธ์	<p>ด้าน นพ.อรรถพร กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้เยี่ยมเยียน ดูแล และรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์อย่างต่อเนื่อง โดยใช้สิทธิบัตรทองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งมี ผู้ป่วยมารับยาด้านไวรัสทั้งสิ้น 39 ราย แต่มี 2 รายที่ออกไปทำงานนอกพื้นที่ แต่ยังมีมารักษาต่อเนื่อง โดยให้บริการฟรีและไม่เสียค่ายา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า สั่งการให้นพ.ปิติ ทั้งไพศาล นพ.สสจ.ร้อยเอ็ด และผอ.รพ.ศรีสมเด็จ ส่งทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก รพ.ศรีสมเด็จและสสจ.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยที่วัดป่าศรีมงคล ซึ่งผู้ป่วยที่วัดป่าศรีมงคลทุกคนเป็นผู้ป่วยมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดอื่น แต่ได้ขึ้นทะเบียนอยู่ในระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยเอดส์และรับยาด้านไวรัสที่ รพ.ศรีสมเด็จ ตามสิทธิการรักษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ที่มีปัญหาคือเรื่องความเป็นอยู่ ซึ่งรองผู้ว่า ร้อยเอ็ด ได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือแล้ว ทั้งนี้การจัดระบบดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี สธ.รณรงค์ให้ประชาชนที่คิดว่าตนเองมีพฤติกรรมเสี่ยงมารับบริการให้คำปรึกษาและตรวจหาเชื้อเอชไอวีที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค คาดว่าในปี พ.ศ.2559 ประเทศไทยมี ผู้ติดเชื้อเอชไอวี 426,999 คน ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เสียชีวิต 16,122 คน และเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,304 คน</p>	
มติชน เดลินิวส์	<p>การสรรหาเลขาธิการ สปสช.</p> <p>-เสนอข่าว นางทัศนีย์ บุญทอง กรรมการสรรหา รายงานความคืบหน้าในการสรรหาเลขาธิการ สปสช.คนใหม่ ต่อที่ประชุมบอร์ด สปสช.ว่า มีผู้สมัครที่มีลักษณะต้องห้าม 3 คน คือ 1.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข 2.นพ.ชูศักดิ์ โอภาศเจริญ อดีตผู้บริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล และ 3.นพ.สุรศักดิ์ สีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามธิบดี ซึ่งทั้งหมดเป็นคู่สัญญา กับ สปสช. ทั้งนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา มีความเห็นว่าเว้นแต่สัญญาหรือข้อตกลงจะสิ้นสุดเกิน 1 ปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการ สปสช. หรือพ้นจากตำแหน่งเกิน 1 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการ สปสช. จึงส่งผลให้ นพ.ชูศักดิ์ ไม่เข้าข่ายขาดคุณสมบัติ จึงมีสิทธิได้เข้าสู่กระบวนการสรรหา ดังนั้นจากที่มีผู้สมัครทั้งหมด 12 คน จะขาดคุณสมบัติ 2 คน ไม่มาแสดงวิสัยทัศน์ 1 คน จึงเหลือเข้าสู่การสรรหา 9 คน ซึ่งคณะกรรมการสรรหา จะคัดเลือกให้เหลือ 3 คน โดยจะพิจารณาในวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อมาแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุมบอร์ด สปสช.ในวันที่ 6 มีนาคมนี้ เพื่อดำเนินการคัดเลือกเลขาธิการ สปสช.คนใหม่ต่อไป</p>	รับทราบ
เดลินิวส์ ไทยโพสต์ มติชน คมชัดลึก	<p>งบบัตรทอง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รักษาการแทน สปสช. รายงานต่อที่ประชุมบอร์ด สปสช. ว่า ตามที่บอร์ดได้อนุมัติให้เสนอของบประมาณเหมาจ่ายรายหัว สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 48.797 ล้านคน จำนวนเงิน 141,155.925 ล้านบาท โดยไม่รวมเงินเดือนของบุคลากร แต่สำนักงบประมาณได้เสนอรายงานไปยัง พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกฯ ระบุว่า อยู่ที่ 128,020.626 ล้านบาท แม้จะมากกว่างบฯ ปี 2560 อยู่ที่ 4,554.98 ล้านบาท แต่ถือว่าน้อยกว่าที่ สปสช. เสนอค่าของถึง 13,135.1624 ล้านบาท ขณะที่การหักเงินเดือนของปี 2561 สูงกว่าปี 2560 อยู่มาก</p> <p>ด้าน นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ประธานบอร์ด สปสช. กล่าวว่า จะประสานไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.ร.อ.ณรงค์ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่แท้จริง เพราะงบที่มีปัจจุบันนั้นก็บริหารยากอยู่แล้ว เพราะคนอายุยืนขึ้นมีโอกาสมะเร็งโรคมามากขึ้น เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น จำเป็นต้องใช้งบเพิ่ม ส่วนปัญหาเรื่องงบรักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษายาของพนักงาน หรือลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ปีงบประมาณ 2559-2560 ไม่เพียงพอแน่นอนก็จะหารือร่วมกับรมว.มหาดไทยต่อไป</p>	รับทราบ

สื่อ	ประเด็นข่าว	มิติที่ประชุม
<p>มติชน โพสต์ทูเดย์ ไทยรัฐ ไทยโพสต์ เดอะเนชั่น M2F</p> <p>โพสต์ทูเดย์ M2F</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ ผู้จัดการออนไลน์ เดอะเนชั่น</p> <p>ไทยรัฐ เว็บไซต์เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>ไทยโพสต์</p>	<p>ไขหวัดใหญ่</p> <p>-เสนอข่าว นายทินกร บัวพูล รองผอ.ฝ่ายบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมศึกษา กล่าวถึงการประกาศปิดเรียน 2 วันคือวันที่ 6-7 ก.พ. เนื่องจากมีการระบาดของไขหวัดใหญ่ สายพันธุ์เอว่า ทางโรงเรียนได้คัดกรองเด็กเมื่อวันที่ 1 ก.พ.ที่ผ่านมา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นป.6 พบเด็กเป็นไขหวัดกว่า 100 คน บางรายเป็นไขหวัดใหญ่สายพันธุ์เอง จึงได้ประกาศปิดเรียนเฉพาะห้องที่พบเด็กป่วยแต่เมื่อตรวจ สอบมีเด็กเป็นไขจำนวนมากขึ้น จึงประกาศหยุดทั้งโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้นำน้ำยาฆ่าเชื้อมาฉีดทำความสะอาดห้องเรียน อุปกรณ์เครื่องใช้และบริเวณโดยรอบโรงเรียน และขอความร่วมมือนักเรียนที่ป่วยให้ไปพบแพทย์และพักรักษาตัวจนกว่าจะหายดี</p> <p>ขณะเดียวกัน ที่ รร.เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ประกาศปิดการเรียนการสอนของนักเรียนเฉพาะห้องเรียนที่พบนักเรียนป่วยเป็นไขหวัดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 6-10 ก.พ. 2560 และให้กลับมาเรียนอีกครั้งในวันที่ 14 ก.พ. โดยเบื้องต้นพบเด็กป่วย 12 คน</p> <p>-เสนอข่าว นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ประสานงานกับสำนักอนามัย กทม. ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปติดตามตรวจสอบสถานการณ์ในพื้นที่ กทม.ให้ความรู้เรื่องการป้องกัน เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไขหวัดใหญ่สายพันธุ์เอในโรงเรียนในสังกัดของ กทม.ทั้งหมดจำนวน 438 แห่ง อย่างเร่งด่วนและรีบรายงานผลกลับมาทันที</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ.กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า ได้มอบหมาย ให้สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ส่งทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักอนามัย กทม.สอบสวนและควบคุมโรคในโรงเรียนดังกล่าว พร้อมให้คำแนะนำมาตรการป้องกันโรคให้แก่คณะครูและผู้ปกครองแล้ว อย่างไรก็ตามขอแนะนำประชาชนใช้มาตรการ "ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด" ป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์</p> <p>-เสนอข่าว พญ.วราภา เหลืองอ่อน ผอ.สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โรคไขหวัดใหญ่ในขณะนี้ ถือว่าอยู่ในช่วงกำลังระบาด และมีการพบการเจ็บป่วยในลักษณะเป็นกลุ่มก้อน กระจายในเมืองเนื่องจากเป็นโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเป็นไปตามการพยากรณ์โรค ทั้งนี้ สำนักโรคติดต่อวิทยา กรมควบคุมโรค ได้ลงพื้นที่ ร.ร.สาธิตจุฬาลงกรณ์ เก็บรายละเอียดการป่วย สืบสวนโรค การที่ร.ร.ประกาศหยุดเรียนเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เพราะการเจ็บป่วยในเด็กมักมีการแพร่กระจายของโรคได้อย่างรวดเร็วมากกว่าผู้ใหญ่</p> <p>การป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ นอกจากการทำร่างกายให้แข็งแรงแล้ว การปฏิบัติตามสุขลักษณะ ทั้งกินร้อนช้อนกลางล้างมือยังช่วยป้องกันโรค และในเดือนพ.ค.นี้วัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ล็อตใหม่กำลังจะมาถึง ดังนั้นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ คนชรา ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หรือโรคระบบทางเดินหายใจควรรับวัคซีน พร้อมย้ำโรคไขหวัดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์เอ หรือ บี ความรุนแรงของโรคไม่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความแข็งแรงเฉพาะคน และการป้องกันตนเอง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำในการป้องกันควบคุมโรค 5 ข้อ ดังนี้ 1.มีระบบคัดกรองเด็กทุกเช้าก่อนเข้าเรียน 2.พิจารณาปิดสถานศึกษา 3.สถานศึกษาทำความเข้าใจกับผู้ปกครองถึงความจำเป็นที่จะให้ผู้ป่วยหยุดเรียน 4.จัดให้มีจุดล้างมือ พร้อมสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล จัดเตรียมหน้ากากอนามัยไว้ที่ห้องพยาบาล และ 5.ให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับโรคแก่นักเรียนและผู้ปกครอง รวมถึงส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง</p>	<p>รับทราบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว	มิติที่ประชุม
กรมประชาสัมพันธ์	<p>เฝ้าระวังไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออก และโรคมาลาเรีย ในพื้นที่ จ.สงขลา โดยกล่าวเน้นย้ำกับประชาชนในการดูแลตนเองและสิ่งแวดล้อมทั้งในบ้าน รอบบ้าน วัด โรงเรียน ว่าให้นำหลัก 3 เก็บ คือ เก็บน้ำ เก็บขยะ เก็บบ้าน ป้องกันโรคที่เกิดจากยุง เช่น ไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา โดยต้องดำเนินการต่อเนื่องทุกสัปดาห์ที่ประสบภัยน้ำท่วม เนื่องจากหลังน้ำลด จะมีกองขยะและน้ำขัง ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย</p>	รับทราบ
กรมประชาสัมพันธ์	<p>จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ครั้งที่ 21 เรื่อง “ประเด็นร้อนในจิตเวชเด็กและวัยรุ่น” ณ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6-8 ก.พ.60 ทั้งนี้ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็กและวัยรุ่น จึงควรให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพจิตตั้งแต่เด็กจนถึงวัยรุ่น ต้องเข้าใจธรรมชาติของเด็กและวัยรุ่นในยุคปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารในระบบ Digital หรือแอปพลิเคชัน ที่ช่วยทำให้มีการติดตามการเคลื่อนไหวของข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และทันเหตุการณ์</p>	รับทราบ
เว็บไซต์ โพสต์ทูเดย์	<p>สารพิษ-เชื้อแบคทีเรียในน้ำปลา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมบดีวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่าหลังจากสหรัฐอเมริกาห้ามนำเข้าน้ำปลาจากประเทศไทยเมื่อปี 2557 เนื่องจากไม่มีข้อมูลการตรวจสารพิษโบทูลินัมในน้ำปลาที่ผลิตในประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อมูลค่าและสัดส่วนการตลาดของน้ำปลาไทยในสหรัฐเป็นอย่างมาก และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของอาหาร สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร จึงได้ทำการสำรวจการปนเปื้อนสารพิษโบทูลินัมและเชื้อแบคทีเรียคลอสตริเดียมโบทูลินัม ในตัวอย่างน้ำปลารวม 48 ตัวอย่าง ปรากฏว่าไม่พบทั้งสารพิษโบทูลินัมและเชื้อคลอสตริเดียม โบทูลินัมในน้ำปลาทุกตัวอย่าง ข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ครั้งนี้ ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าน้ำปลาไทยปลอดภัยและจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนให้น้ำปลาไทยสามารถรักษาและเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันในตลาดสหรัฐไว้ได้ ล่าสุด กรมวิทยาศาสตร์ฯ ได้ส่งมอบข้อมูลนี้ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป</p>	รับทราบ
คมชัดลึก	<p>ค่านิยมเด็กไทย “อยากสูง”</p> <p>- เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึง กรณีนางงามที่ประกวดในเวทีต่าง ๆ มีความสูงมากกว่าค่าเฉลี่ยของสาวไทยว่า สภาพสังคมในปัจจุบันพบว่าผู้หญิงไทยมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 158 ซม. แต่พบว่าส่วนสูงของนางงามที่เข้าประกวดตามเวทีต่าง ๆ มีความสูง 170 ซม. ขึ้นไป หากกลายเป็นค่านิยมของเด็กไทยจะเป็นเรื่องที่ดีมาก พร้อมทั้ง “น้ำตาล” ชลิตา แบบอย่างหุ่นฟิตเฟิร์ม เป็นภาพลักษณ์ที่ดี หวังนางงามช่วยกระตุ้นค่านิยม “อยากสูง” ในเด็กไทย</p>	รับทราบ
ไทยโพสต์	<p>โครงการมอบแว่นสายตาสูงวัย</p> <p>- เสนอข่าว นพ.ธีรพล โดฬัณยานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมมือกับ 8 หน่วยงาน จัดงานแถลงข่าวกิจกรรมแสงส่องไทยด้วยรักจากใจมอบให้ผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการ “คนไทยต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ตรวจสายตาและมอบแว่นตาให้ผู้สูงอายุ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานขององค์พ่อหลวง และมอบแสงสว่างให้กับผู้สูงอายุอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 50,000 อัน ผู้สูงอายุจะได้รับการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นโดยจักษุแพทย์จากกรมการแพทย์ และรับแว่นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และหากพบว่ามีปัญหาด้านสายตาจะได้รับการดูแลจากโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ต่อไป</p>	รับทราบ

สื่อ	ประเด็นข่าว	มติที่ประชุม
แนวหน้า มติชน	<p>การขึ้นภาษีน้ำตาล</p> <p>-เสนอข่าว นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างศึกษาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำตาลหวาน เพื่อให้คนไทย มีสุขภาพที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการให้ประชาชนลดน้ำตาล ซึ่งเป็นสาเหตุ แก่โรคภัยไข้เจ็บหลายโรค โดยการจัดเก็บภาษีน้ำตาลต้องหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ตั้งแต่ผู้ปลูกอ้อย โรงงานผลิตน้ำตาล รวมไปถึงผู้ประกอบการผลิต เครื่องดื่ม ที่ใช้น้ำตาลทั้งหมด ว่า จะได้รับผลกระทบจากการขึ้นภาษีครั้งนี้อย่างไร ซึ่ง ต้องมีการคุยให้ได้ข้อยุติ และให้เกิดความสมดุล</p> <p>ล่าสุดได้หารือกับสมาคมผู้ผลิตน้ำตาล ซึ่งสมาคมเห็นด้วยกับการเก็บภาษีน้ำตาล ครั้งนี้ แต่เสนอขอเวลาปรับตัว 5 ปี โดยกระทรวงการคลังมองว่านานไป จึงได้สรุปว่า ให้เวลาผู้ประกอบการปรับตัว 2 ปี แต่กระทรวงการคลังจะต้องพิจารณารูปแบบในการ จัดเก็บและสรุปรายละเอียดต่อรายการจัดเก็บเท่าไรและเก็บอย่างไร</p> <p>สำหรับหลักการเบื้องต้นจะหาแนวทางการจูงใจให้มีการลดน้ำตาลในเครื่องดื่ม น้ำหวาน ซึ่งหากผู้ประกอบการลดได้ จะมีการลดภาษีให้ โดยรายละเอียดจะสรุปและ เสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบต่อไป</p>	รับทราบ
โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ ส่องสถานการณ์	<p>สวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ</p> <p>-เสนอบทความโดย นพ.วิชัย โชควิวัฒน์ กล่าวว่า แม้จะมีข่าวว่า “คลังแตะเบรกถึง บริษัทประกันเอกชนคุ้มครองรักษายาบาลข้าราชการ” โดยมีเหตุผลหลักว่า เพราะ “ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งข้าราชการและบุคลากรทางการแพทย์ไม่เห็นด้วย” แต่ความคิดเรื่องจะให้ บริษัทประกันเอกชนเข้ามาดูแลเรื่องนี้ น่าจะยังคงอยู่ ดังปรากฏข่าวว่า พรวิสัย เดชอมร ชัย ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง ยังกล่าวว่า “ยังไม่ได้ มีการโอนสิทธิ ทุกอย่างให้บริษัทประกันมาดูแลเรื่องสวัสดิการข้าราชการ แต่คาดว่า น่าจะนำมาบริหารเท่านั้น สำหรับขั้นตอนขณะนี้ อยู่ระหว่างการศึกษา และ วรรวรรณ เวชชสิทธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ก็ออกมา “เชียร์” ให้บริษัทประกันเอกชนเข้ามาดูแลเรื่องนี้ว่า “ธุรกิจประกันภัย มีความพร้อมที่จะเข้ามาดูแลรักษายาบาลของข้าราชการ ถ้าได้รับความเห็นชอบก็ จะไม่มีเงื่อนไขเรื่องความคุ้มครอง ทุกอย่างจะเป็นไปตามสิทธิที่ข้าราชการเคยได้ ทั้งนี้ หลายประเทศหน่วยงานรัฐให้บริษัทประกันเข้ามาดูแล”</p> <p>ถาเรื่องนี้จะมีระเบียบวาระ ช้อนเร้น?</p>	รับทราบ
สำนักข่าวไทยทีวีช่อง 9	<p>สปสช.อนุมัติแผนรับฟังความคิดเห็นทั่วไป ปี60</p> <p>- เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล ประธานบอร์ดี สปสช.กล่าวว่า แผนรับฟังความคิดเห็นทั่วไปปี60 ได้เพิ่มความสำคัญกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เปิดรับ ฟังความคิดเห็นด้วยรูปแบบและวิธีการหลากหลาย เสริมสร้างจุดแข็งระบบหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติขยายการมีส่วนร่วม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน นำไปสู่การปรับปรุง คุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขที่เป็นจุดแข็งของระบบหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ</p>	รับทราบ
มติชน	<p>รพ.ศูนย์บริการดีเด่น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปัญญา กิรติหัตถยากร ประธานคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์บริการ หลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2559 กล่าวว่า เมื่อ เร็ว ๆ นี้ คณะกรรมการคัดเลือกศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2559 ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการหรือ โรงพยาบาลที่ได้รับการเสนอชื่อในระดับเขต ได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดดเฉพาะในการรับเรื่องร้องเรียน การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผู้มีปัญหาการใช้ สิทธิรักษายาบาล รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิประชาชนให้เข้าถึงการรักษายาบาล</p>	รับทราบ

สื่อ	ประเด็นข่าว	มิติที่ประชุม
	<p>การคัดเลือกศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการดีเด่นฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทั่วไป และศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งคณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือกหน่วยบริการที่มีผลงานโดดเด่น ประเภท 3 แห่ง เพื่อรับรางวัลศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพดีเด่นระดับประเทศ โดยจะมีการประกาศผลเดือน พฤษภาคม 2560 นี้</p>	
<p>แนวหน้า โปสทูเดย์</p>	<p>เร่งขับเคลื่อนดิจิทัลอีโคโนมี</p> <p>- เสนอข่าว นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี กำชับให้ 3 องค์กรหลักของกระทรวงดีอี ได้แก่ บริษัท ทีโอที บริษัท กสท โทรคมนาคม และบริษัทไปรษณีย์ไทย ในการทำโครงการ หลักเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Digital Economy ของประเทศไทยให้เกิดขึ้น ซึ่งทั้ง 3 องค์กรจะต้องเร่งทำโครงการให้เสร็จภายใน 2 ปี การทำนโยบาย 3 อี คือ 1.อี-คอมเมิร์ซ ต้องทำให้ชุมชนสามารถใช้เครื่องมือไอทีในการช่วยทำตลาดและขายสินค้าชุมชนได้ 2.อี-เฮลธ์ ซึ่งได้จับมือกับ สธ.เพื่อกระจายโอกาสการพบแพทย์ ไปยังชนบท โดยไม่ต้องเดินทางมา โรงพยาบาล และ 3.อี-กัฟเวอร์เมนต์ ที่จะทำให้ข้อมูลและบริการภาครัฐ ส่งไปถึงประชาชนระดับชุมชน</p>	<p>รับทราบ</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>บุหรี</p> <p>- เสนอข่าว ดร.นพ.บัณฑิต ศรีไพศาล รองผู้จัดการ สสส. กล่าวในงานมอบรางวัลคลิวิดีโอออนไลน์รณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ระดับอุดมศึกษาที่ สสส.ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชนจัดขึ้นในหัวข้อ “วัยรุ่นรู้ทันควันบุหรี” ว่าขณะนี้มียุวชนอายุ 15-18 ปี ติดบุหรีแล้วกว่า 3 แสนราย และจากสถิติพบว่า เยาวชนกลุ่มนี้หรือที่มีอายุน้อยกว่านี้ มีแนวโน้มที่จะเข้าสู่วงจรเสพติดบุหรีไม่ขาดสาย ดังนั้นการป้องกันนักสูบหน้าใหม่จึงเป็นมาตรการที่สำคัญยิ่ง</p>	<p>รับทราบ</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>ห่วงเมววันวาเลนไทน์เร่งกทม.คุมเข้ม</p> <p>- เสนอข่าว นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่และ ตัวแทนมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลร่วมกับนักเรียนจำนวนกว่า 30 คน เข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อขอให้ กทม.มีมาตรการรับมือปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อเด็กและเยาวชนในช่วงวันวาเลนไทน์ ซึ่งอาจส่งผลให้เด็กและเยาวชนเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้</p>	<p>รับทราบ</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>คัดกรอง-ผิวหนังเนื้อขา</p> <p>- เสนอข่าว นพ.อนันต์ กนกศิลป์ รองนพ.สสจ.บุรีรัมย์ ให้ความรู้ประชาชนและตรวจคัดกรองโรคผิวหนังเนื้อขา(โรคเรื้อน) ว่าโรคเรื้อนสามารถรักษาให้หายขาดได้ หากเข้ารับการรักษาตั้งแต่เริ่มต้น ก็จะลดความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้เกิดความพิการได้ สสจ. ขอความร่วมมือ อสม. ให้ตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ที่ตกค้างอยู่ในชุมชนพร้อมกันนี้ยังระดมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพตำบลและ อสม. เข้าไปตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยรายใหม่และบริการตรวจรักษาฟรีให้แก่ชาวบ้าน</p>	<p>รับทราบ</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>- เสนอข่าว นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าฯสมุทรปราการ รณรงค์นำสัตว์เสี่ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี หากโดนสุนัขหรือแมวกัด ควรรีบล้างแผลให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หลายๆครั้ง แล้วเช็ดแผลให้แห้งและใส่ยาฆ่าเชื้อและรีบไปพบแพทย์ หากพบเห็นสัตว์ที่น่าสงสัยว่าอาจเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรือผู้นำชุมชนและให้ช่วยกันจับอย่างระมัดระวังอย่าให้ถูกกัดหรือข่วน จากนั้นกักสัตว์ไว้ดูอาการ 10 วัน หากสัตว์ตายให้นำสัตว์หรือตัวสัตว์ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ต่อไป</p>	<p>รับทราบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว	มิติที่ประชุม
เดลินิวส์	รณรงค์หยุดท้องก่อนวัย -เสนอข่าว น.ส.สุนทรี ธีระกนก นายกสโมสรชอนต้าขอนแก่น จัดโครงการรณรงค์ให้ความรู้ป้องกันการท้องก่อนวัยอันควรและเอดส์ให้กับนักเรียนหญิงระดับ ปวช.ปี1 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นจำนวน 400 คน ทั้งนี้ข้อมูลของกรมอนามัยเมื่อปี 2556 พบว่ามีมากขึ้นโดยเฉพาะวัยรุ่นที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี มีอัตราการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม 9 คนต่อวัน และวัยรุ่นต่ำกว่าอายุ 20 ปี มีอัตราการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม 334 คนต่อวัน นำเหตุคือพบการตั้งครรภ์ที่อายุแค่ 10 ปี	รับทราบ
อินโฟเควส	กิจกรรม “เดินรณรงค์เพื่อผู้บกพร่องทางจิตฯ” - เสนอข่าว นาง นุชจารี สว่างวรรณ นายกสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรม “เดินรณรงค์เพื่อผู้บกพร่องทางจิตภาคเหนือออกสู่สังคม” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บกพร่องทางจิตได้ใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีออกสู่สังคม กิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก	รับทราบ
เว็บไซต์ Hfocus	คนไข้กระดูกสะโพกหักต้องเร่งผ่าตัด - เสนอข่าว นพ.ลักษณะ ชูติธรรมานันท์ หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลแพร์ เปิดโมเดลโรงพยาบาลแพร์ จัดระบบผ่าตัดเร็ว Fast track กระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุ ช่วยลดอัตราโรคแทรกซ้อนได้ถึง 10 เท่า แพทย์ ระบุ 1 ใน 3 ของผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการผ่าตัด จะเสียชีวิตภายใน 1 ปี	รับทราบ
มติชน คมชัดลึก ข่าวสด	จนท.รพ.เอกชนลวนลามสาว -เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสมุทรปราการ ควบคุมตัวนายแก้ว (นามสมมุติ) อายุ 27 ปี เจ้าหน้าที่ประจำห้องเอกซเรย์ของโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งใน จ.สมุทรปราการ เข้ารับทราบข้อกล่าวหา หลัง น.ส.ตาล (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี เข้าแจ้งความว่านายแก้วฉวยโอกาสกระทำอนาจาร ขณะที่ น.ส.ตาลผู้เสียหายเข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาล เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาอนาจารกับนายแก้วพร้อมกับคุมตัวส่งฟ้องศาลจังหวัดสมุทรปราการเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย นอกจากนี้ ทางโรงพยาบาลเอกชนดังกล่าวยังได้ไล่ นายแก้วออกทันที	รับทราบ
M2F	บุกจับบ่อขยะพิษ -เสนอข่าว ว่าที่ ร.ต.ดร.ภาณุพงศ์ ศิริปลัดอำเภอบางไทร ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจสอบบ่อขยะบนเนื้อที่ 30ไร่ อ.บางไทร พบลักลอบขนขยะติดเชื้อพวก เชื้อมึนติยา จากโรงพยาบาลมาทิ้งเป็นจำนวนมาก นางติ่ม โปตะวรรณ อายุ 60 ปี เจ้าของบ่อขยะอ้างว่า รับซื้อขยะมาจากโรงงานเพื่อคัดแยกขายต่อเท่านั้น จึงแจ้งข้อหาดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายโดยไม่ใบอนุญาต พร้อมเร่งสอบหาแหล่งที่มา	รับทราบ
M2F คอลัมน์ AROUND THAILAND	หลอกรักษาฟันฟรี -เสนอข่าว หลวงพ่อทิม กงงูเหลือม อายุ 80 ปี พระลูกวัดโนนหมั่น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา ถูกแก๊งมิจฉาชีพ 2 คน ถือกระเป่าใบเล็กเข้ามาขอตรวจรักษาสุขภาพฟันฟรีที่วัด ก่อนจะเรียกเก็บเงิน 8,000 บาท ทำให้รู้ว่าถูกหลอกและรู้สึกเจ็บปวดที่ฟัน คาดว่ารักษาโดยนำกวาดติดกับฟันปลอมเข้ากับฟันจริง จึงอยากฝากเตือนให้ระวังกลุ่มมิจฉาชีพลักษณะดังกล่าว	รับทราบ
ไทยรัฐ คอลัมน์ ห้องร้องทุกข์	ลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูล -เสนอข่าว รอดูดส้วมแอบนำสิ่งปฏิกูลมาปล่อยทิ้ง ในพื้นที่ หมู่ 7 ต.วังน้ำเย็น อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ส่งกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรง คลุ้งไปทั่วหมู่บ้าน ทำแบบนี้มานานร่วม 3 ปี ร้องเรียนจนเบื่อ ชาวบ้านบอกทนไม่ไหวแล้ว วอนสาธารณสุข จังหวัดฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยคลายทุกข์	รับทราบ